

คุณลักษณะครุภัณฑ์การปรับปรุงงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจอาคารมูลค่า

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะ
1	12,000 บีทียู (แบบติดผนัง) จำนวน 3 เครื่อง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 2. ราคาที่กำหนด เป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน 5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6. ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่ผ่านการติดตั้ง หรือใช้งานมาก่อน
2	18,000 บีทียู (แบบติดผนัง) จำนวน 3 เครื่อง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 2. ราคาที่กำหนด เป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน 5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6. ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่ผ่านการติดตั้ง หรือใช้งานมาก่อน
3	30,000 บีทียู (แบบแขวน) จำนวน 3 เครื่อง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู 2. ราคาที่กำหนด เป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน 5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6. ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่ผ่านการติดตั้ง หรือใช้งานมาก่อน



ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะ
4	36,000 บีทียู (แบบแขวน) จำนวน 8 เครื่อง	<ol style="list-style-type: none"> ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู ราคาที่กำหนด เป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการติดตั้ง หรือใช้งานมาก่อน
5	40,000 บีทียู (แบบแขวน) จำนวน 3 เครื่อง	<ol style="list-style-type: none"> ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู ราคาที่กำหนด เป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการติดตั้ง หรือใช้งานมาก่อน
รวมทั้งหมด 20 เครื่อง		*สามารถส่งสินค้าได้ภายใน 90 วัน